

Số: /TB-UBND

TP. Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên thành phố Bắc Kạn năm 2024

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện các chính sách đối với thanh niên đủ từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 14/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024.

Chiều ngày 25/7/2024, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn đã chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên trên địa bàn thành phố năm 2024.

Dự Hội nghị có đồng chí: Vũ Văn Yên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Hoàng Hà Bắc, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn; đồng chí Lèng Hoàng Diệu - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Đăng Trường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành thành phố: Thành đoàn, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an thành phố; đại diện lãnh đạo, công chức Văn hóa - xã hội 8/8 xã, phường cùng 120 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 8.571 thanh niên đến từ các đơn vị Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên trên địa bàn thành phố.

Hội nghị đối thoại đã được xem video phóng sự: “*Thanh niên Bắc Kạn với khát vọng phát triển*”. Tại buổi đối thoại, các bạn đoàn viên, thanh niên đã trao đổi 14 ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên xoay quanh các nhóm vấn đề như: Thành phố đã có giải pháp, những ứng dụng công nghệ thông tin trong tìm kiếm việc làm cho người lao động trên thị trường; Trong những năm tới địa phương sẽ có cơ chế, chính sách trong giải quyết việc làm cho thanh niên và thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về làm việc tại địa phương. Với mong muốn thay đổi cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng, các bạn ĐVTN còn thấy rất khó để tiếp cận vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp. Các giải pháp về vốn để hỗ trợ thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp với Chủ tịch UBND thành phố đã được

lãnh đạo các phòng, ban, ngành (Thành đoàn, Công an, Giáo dục & Đào tạo, Lao động TB&XH, phòng Văn hóa - Thông tin, phòng Tài chính - Kế hoạch) thành phố trao đổi, giải đáp, qua đó đã giải quyết được tâm tư, nguyện vọng với những vấn đề việc làm, khởi nghiệp, khát vọng phát triển của thanh niên.

Kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hà Bắc ghi nhận và làm rõ hơn các vấn đề thanh niên quan tâm về chuyển đổi số, định hướng nghề nghiệp, sự phát triển của công nghệ, khẳng định thành phố luôn quan tâm tạo điều kiện để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn. Đồng thời gửi gắm niềm tin và mong các bạn trẻ hãy tiếp tục phát huy truyền thống, luôn là thủ lĩnh, là đầu tàu, nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng thành phố Bắc Kạn giàu mạnh. Kết luận hội nghị đối thoại đề nghị các cơ quan, đơn vị và tổ chức Đoàn thanh niên cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ ghi nhận, tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên để tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố giải quyết kịp thời, hỗ trợ thanh niên khắc phục khó khăn, vướng mắc, có điều kiện thuận lợi để tham gia khởi nghiệp, lập nghiệp, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia các hoạt động học tập, hướng nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Đoàn thanh niên các cấp cần quan tâm định hướng cho thanh niên về chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; trực tiếp xây dựng các mô hình kinh doanh để thanh niên lập thân, lập nghiệp; tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án lớn, trọng điểm của thành phố cần tuyên truyền vận động thanh niên và nhân dân ủng hộ mục tiêu phát triển thành phố

3. Đối với các bạn đoàn viên, thanh niên trong thời đại chuyển đổi số, phải không ngừng nâng cao kiến thức để không bị tụt hậu; cần trau dồi, rèn luyện nhiều đức tính cần có của người thanh niên: có khát vọng lớn, hoài bão lớn, tự tin, ham học hỏi, năng động, sáng tạo. Thanh niên phải tự thách thức bản thân bằng những câu hỏi khó và tìm cách giải quyết, để có những giải pháp, biện pháp hay, góp phần xây dựng những thành tích, thành quả mới trên nhiều lĩnh vực. Thanh niên trong thời đại mới chỉ cần có hoài bão, ý chí lớn, đủ khát vọng thì thách thức nào cũng sẽ vượt qua.

4. Đề nghị Phòng Nội vụ, Thành đoàn Bắc Kạn: Ngoài thực hiện các nội dung đã nêu trên theo chức năng, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đối với Thành đoàn Bắc Kạn: Trên cơ sở kết quả của Hội nghị đối thoại với thanh niên, thông báo rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành

phố; phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương triển khai nội dung Kết luận đối thoại này.

- Đối với Phòng Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc thực hiện nội dung Kết luận này. Phối hợp với Thành đoàn trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên chưa giải đáp tại Hội nghị đối thoại, Phòng Nội vụ phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tiếp tục trao đổi, giải đáp bằng văn bản, tổng hợp và gửi về Thành đoàn để thông tin cho thanh niên.

Trên đây là nội dung kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hà Bắc tại Hội nghị đối thoại với thanh niên thành phố Bắc Kạn năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Sở Nội vụ (B/cáo);
- Tỉnh đoàn (B/cáo);
- TT Thành phố ủy; TT HĐND TP (B/cáo);
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể;
- UBND các xã, phường;
- Trung tâm VHHTT và TT TP (*đăng Cổng TTĐT thành phố*);
- Lưu: VT, NV (Định).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Đình Huy